

Bước chuyển mới của làng nghề

(Tiếp theo trang 1)



Làng nghề mây tre đan xã Thượng Hiền (Kiến Xương) giải quyết việc làm cho nhiều lao động.

dạy nghề và đáp ứng đủ các tiêu chí. Ông Đặng Đình Chương, Trưởng phòng Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (Sở Công Thương) cho biết: Số lượng làng nghề giảm mạnh phần ảnh hưởng tới khách quan bởi lĩnh vực công nghiệp của tỉnh 5 năm qua phát triển nhanh chóng. Lực lượng lao động chuyển trong các làng nghề chuyển dịch sang làm công nghiệp cho thu nhập cao hơn. Những làng nghề có quy mô sản xuất nhỏ, sản phẩm chưa có thương hiệu và không đủ sức cạnh tranh trên thị trường dần đến thu hẹp lại rất yếu. Mặt khác, những làng nghề còn tồn tại hiện nay đều đang có chiều hướng mở rộng quy mô sản xuất, không chỉ chuyên lĩnh thị trường trong nước mà còn vươn ra xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao.

Các làng nghề: dệt Phương La (Hưng Hà), thêu Minh Lăng (Vũ Thư), chạm bạc Đông Xâm (Kiến Xương), đan cói Tây An (Tiền Hải)... hiện đang phát triển mạnh. Điểm chung của các làng nghề này là ngoài sự năng động, nâng cao tinh hoa tay nghề của các hộ làm nghề và có các doanh nghiệp, tổ sản xuất, hợp tác xã giữ vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ước tính tại các làng nghề trong tỉnh hiện nay có khoảng hơn 840 doanh nghiệp, hợp tác xã và hơn 40.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Ngọc Ngoan, Chủ tịch Chi hội Mỹ nghệ kim hoàn chạm bạc Đông Xâm (Kiến Xương) cho biết: Làng nghề có các doanh nghiệp và tổ chức hội



Nghề chế biến nông sản ở xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ) phát triển nhờ địa phương quy hoạch cụm công nghiệp Đập Neo giúp các hộ làm nghề mở rộng quy mô sản xuất.

nghề nghiệp là điều kiện thuận lợi cho việc xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho làng nghề. Chính các doanh nghiệp tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ mới, đưa máy móc vào một số khâu sản xuất giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nên tạo ra sức cạnh tranh cho sản phẩm trên thị trường và giải quyết việc làm, bảo đảm thu nhập ổn định của người thợ thủ công.

Trước đây, các hộ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các làng nghề chủ yếu nằm rải rác trong khu dân cư, thực trạng đó dẫn đến việc mở rộng quy mô sản xuất gặp khó khăn vì thiếu mặt bằng và vấn đề môi trường trở nên bức xúc. Hiện nay, một số làng nghề đã được quy hoạch lại,

địa phương bố trí thành lập cụm công nghiệp, điểm công nghiệp làng nghề đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các làng nghề. Đông Tiến vốn là xã có nghề chế biến nông sản nhưng từ khi địa phương thành lập cụm công nghiệp Đập Neo, ngành nghề này mới thực sự phát triển mạnh và mang lại giá trị kinh tế cao. Ông Nguyễn Ngọc Doanh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Doanh Đạt cho biết: Khi vào CCN Đập Neo, Công ty có điều kiện mở rộng diện tích nhà xưởng, đầu tư nhiều máy móc hiện đại, nâng công suất chế biến và phát triển mở rộng thị trường nên doanh thu không ngừng nâng lên. Hiện nay, sản lượng chế biến của Công ty đạt hơn 7.200 tấn gạo/năm, giá trị sản xuất trên 30 tỷ đồng và tạo

việc làm ổn định cho 20 công nhân với thu nhập bình quân đạt 6 triệu đồng/người/tháng.

Nhìn chung, những làng nghề còn tồn tại đến nay, các sản phẩm làm ra không đơn thuần chỉ dựa trên đôi bàn tay của người lao động mà còn kết tinh hàm lượng khoa học công nghệ. Có sự chuyển biến về chất đó chính là kết quả của sự quan tâm, hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ đầu tư máy móc của chính quyền các cấp cho làng nghề. Không dừng lại ở đó, Sở Công Thương tích cực triển khai các chương trình xúc tiến thương mại giúp sản phẩm của làng nghề thâm nhập sâu vào thị trường trong nước và xuất khẩu. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Ông Đỗ Quý Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Trên địa bàn tỉnh có hàng trăm làng nghề truyền thống, nhiều mặt hàng nông sản, đặc sản cấp quốc gia, cấp vùng miền... nếu khai thác, phát huy tốt lợi thế và chuẩn hóa sản phẩm sẽ giúp các làng nghề phát triển lên một tầm cao mới và góp phần quan trọng phát triển kinh tế nông thôn, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Còn ông Trần Văn Kiểm, Giám đốc HTX SXKD dịch vụ thủy sản Hồng Tiến (xã Hồng Tiến, Kiến Xương) chia sẻ: Vẫn là kinh nghiệm, kỹ thuật chế biến mầm cây truyền thống nhưng khi được nhà nước hỗ trợ xây dựng và bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm tập thể, bà con có thêm kiến thức sản xuất bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; sản phẩm làm ra có thương hiệu, xuất xứ rõ ràng, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin tưởng sử dụng. Đây chính là yếu tố giúp làng nghề của địa phương bảo tồn nghề truyền thống, người dân sống được với nghề.

Làng nghề là nơi hiện hữu tinh hoa nghề thủ công của người dân. Nhận thức điều đó, hiện nay một số làng nghề vừa tập trung tổ chức sản xuất, kinh doanh vừa kết hợp tổ chức hoạt động thương mại, dịch vụ du lịch mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mặc dù số lượng làng nghề của tỉnh giảm mạnh trong thời gian qua, song tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực làng nghề không sụt giảm nhiều, vẫn chiếm khoảng 20% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh - đó chính là bước chuyển mình của lĩnh vực làng nghề để phù hợp với giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.

KHÁC ĐUAN

Hành động vì môi trường xanh

Với mong muốn chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong bảo vệ môi trường.

Ngày chủ nhật xanh hay ngày thứ bảy tình nguyện với các hoạt động của tuổi trẻ tham gia bảo vệ môi trường được tổ chức đồng loạt trên địa bàn tỉnh khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong bảo vệ môi trường. Ngày chủ nhật xanh hay ngày thứ bảy tình nguyện với các hoạt động của tuổi trẻ tham gia bảo vệ môi trường được tổ chức đồng loạt trên địa bàn tỉnh khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong bảo vệ môi trường. Ngày chủ nhật xanh hay ngày thứ bảy tình nguyện với các hoạt động của tuổi trẻ tham gia bảo vệ môi trường được tổ chức đồng loạt trên địa bàn tỉnh khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong bảo vệ môi trường. Ngày chủ nhật xanh hay ngày thứ bảy tình nguyện với các hoạt động của tuổi trẻ tham gia bảo vệ môi trường được tổ chức đồng loạt trên địa bàn tỉnh khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong bảo vệ môi trường.

Tại Thái Thụy, lập thành các tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, hưởng ứng phong trào ngày chủ nhật xanh, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện đã ra

quân vệ sinh các tuyến đường, bãi biển, bờ đê, kênh mương, xóa điểm đen về rác thải, trồng, chăm sóc bốn hoa, cây xanh... Hoạt động thu hút hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần xây dựng huyện Thái Thụy sáng - xanh - sạch - đẹp. Theo anh Hoàng Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện đoàn: Thời gian qua, phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh được tuổi trẻ Thái Thụy tổ chức đều đặn và rộng khắp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thay đổi nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và người dân, thực hiện nếp sống văn minh - sạch đẹp - an toàn.

Anh Thiệu Minh Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Xác định bảo vệ môi trường là phong trào thường xuyên và lâu dài, các cấp bộ đoàn đã nỗ lực, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện phong trào thanh niên tham gia bảo vệ môi trường. Bám sát những điểm "nóng" về ô nhiễm môi trường, những nhu cầu thiết thực của địa phương, đơn vị nên các đợt ra quân vệ sinh đạt được kết quả tích cực cả về cải tạo cảnh quan môi trường lẫn nâng cao nhận thức của thanh niên và người dân.

Với quan điểm chỉ có thay đổi về nhận thức thì mới có hành động tích cực, các hoạt động tuyên truyền đã được các cấp bộ đoàn ở cơ sở đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền trực quan, pa nô, băng rôn, phát hàng nghìn tờ

roi, túi tái chế; đồng thời tổ chức các cuộc thi truyền thông về bảo vệ môi trường để chuyển tải sinh động những thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường đến mọi người. Nhấn mạnh tới tinh hoa quê hương, các cấp bộ đoàn đã có nhiều hành động cụ thể. Đơn cử như trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, các hoạt động bảo vệ môi trường của tổ chức đoàn được triển khai phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Trong 2 tháng triển khai chiến dịch, những chàng trai, cô gái bằng nhiệt huyết và sức trẻ của mình đã vớt 4 tấn bèo bống, khơi thông 17,5km dòng chảy, thu gom 5,5 tấn rác thải từ môi trường biển, môi trường xung quanh; xây dựng 40 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng, xóa 23 bãi rác tự phát.

Ở nhiều địa phương, tổ chức đoàn thanh niên đã phát huy tốt vai trò của tuổi trẻ trong xây dựng tiêu chí môi trường ở các xã nông thôn mới. Hàng trăm đoàn thanh niên tự quản được cử bám khắp nơi; các đội thanh niên tình nguyện vì môi trường thường xuyên ra quân để xóa các "điểm đen" rác thải... Qua những mô hình, công trình và những việc làm sáng tạo, thiết thực, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã đồng góp hiệu quả vào việc gìn giữ, bảo vệ môi trường trên địa bàn. Những thành quả đã đạt được đang tiếp tục là nguồn động lực để các cấp bộ đoàn nhân rộng, phát huy sức trẻ góp phần giữ gìn môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp.

XUÂN PHƯƠNG



Đoàn viên, thanh niên xã Hòa Bình (Vũ Thư) thu gom rác thải tại các cánh đồng.

VŨ THƯ Ô nhiễm môi trường do chăn nuôi có chiều hướng gia tăng

Là huyện thuần nông, những năm qua, cùng với trồng trọt, ngành chăn nuôi đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của Vũ Thư. Mặc dù vậy, ngành chăn

nuôi cũng gây ra những áp lực không nhỏ về bảo vệ môi trường đất, nước, không khí. Với quy mô, công nghệ chăn nuôi hầu hết còn nhỏ lẻ, lạc hậu, nhận thức của chủ cơ sở chăn nuôi

chưa tốt đã khiến tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi ngày càng gia tăng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.



Nhiều hộ chăn nuôi trong khu dân cư nhưng chưa chú trọng công tác bảo vệ môi trường.

Gia đình ông Nguyễn Văn Bảy, thôn Mỹ Lộc, xã Việt Hùng thường xuyên nuôi 7 - 10 con bò, bê, lợn nái và đàn giống, vịt khoảng 100 con. Khu chuồng trại chăn nuôi của gia đình ông nằm liền kề khu dân cư, mặc dù đã được xây tường bao cổng dậu kín nhưng đến gần vẫn có mùi hôi nồng của phân bò, phân vịt. Ông Bảy chia sẻ: Mặc dù biết hoạt động chăn nuôi của gia đình có gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng các hộ dân xung quanh nhưng trước nay tôi chỉ biết dọn sạch phân trong chuồng ủ vào góc vườn để làm phân bón chứ cũng không biết cách nào xử lý triệt để mùi hôi do chăn nuôi. Vừa qua, Ban Chăn nuôi và Thú y xã đã tập huấn và hướng dẫn, chuyển giao cho gia đình tôi và bà con cách sử dụng chế phẩm làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi bò. Tôi hy vọng phương pháp này sẽ xử lý được ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi.

Ông Hồ Trọng Luật, thôn Thuận An, xã Việt Thuận cho biết: Gia đình tôi ở cạnh một trang trại chăn nuôi (quy mô vài trăm con lợn) và nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ xung quanh. Tôi thấy chất thải chăn nuôi ở các trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi ở địa phương chưa được xử lý nhưng vẫn được thải xuống cống rãnh, sông ngòi gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước. Vào mùa hè, mùi hôi từ các trang trại, hộ chăn nuôi này bốc ra rất nồng nặc. Nhà tôi phải đóng cửa cả ngày vì mở ra là mùi hôi thối thộc vào,

không thể chịu được. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nay. Ông Hồ Trọng Hiến, Trưởng thôn Thuận An cho biết: Địa bàn thôn có khoảng 40 hộ chăn nuôi, trong đó có 11 hộ chăn nuôi quy mô trang trại, gia trại ở khu vực chuyển đổi, cách xa khu dân cư 500 - 600m; còn lại là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ xen kẽ trong địa bàn dân cư. Thực tế cho thấy các hộ chăn nuôi chưa thực sự chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Nhiều hộ xả thẳng chất thải chăn nuôi ra các kênh dẫn nước, cống mương của thôn hoặc đổ thẳng ra sông Hồng - là nguồn nước đầu vào của một số nhà máy nước sạch. Mùi hôi thối, khí thải từ hoạt động chăn nuôi cũng gây bức xúc cho các hộ dân xung quanh. Tôi cho rằng cần siết chặt quản lý, có chế tài xử phạt nặng hơn với các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường.

Ông Phạm Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xá cho biết: Những năm qua, xã thường xuyên chỉ đạo Ban Chăn nuôi và Thú y xã phối hợp với Hội Nông dân và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi xây dựng chuồng trại, xây dựng hầm biogas bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật để xử lý phân, chất thải chăn nuôi. Vận động các hộ chăn nuôi thường xuyên rửa, dọn vệ sinh và rắc vôi, phun hóa chất tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi. Hiện toàn xã có 169/173 gia đình (đạt 97,7%) có hoạt động chăn nuôi vì mở ra là mùi hôi thối thộc vào,

sinh môi trường; 4/4 trang trại chăn nuôi ngoài khu dân cư tập trung không gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng ô nhiễm khí thải từ hoạt động chăn nuôi chưa được xử lý triệt để.

Huyện Vũ Thư hiện có 108 trang trại, trong đó có 86 trang trại chăn nuôi lợn, 6 trang trại chăn nuôi gia cầm, 3 trang trại chăn nuôi trâu, bò, 13 trang trại tổng hợp và trên 3.500 gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tổng đàn lợn toàn huyện đạt trên 50.000 con, đàn gia cầm trên 1.474.000 con; đàn trâu, bò trên 8.300 con. Ông Nguyễn Tổng Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và hướng đến nông thôn mới nâng cao, những năm qua, huyện và các địa phương đã tuyên truyền, vận động, đôn đốc, chấn chỉnh các cơ sở, hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm việc giữ gìn, bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi. Huyện khuyến khích các trang trại, gia trại chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đến nay có 386 hộ chăn nuôi lợn và 1 trang trại chăn nuôi gà đạt tiêu chuẩn VietGAP, 14 trang trại lợn được cấp chứng chỉ an toàn dịch bệnh. Hầu hết các gia trại, trang trại, cơ sở chăn nuôi đã có hầm biogas xử lý chất thải chăn nuôi; nhiều địa phương chú trọng kêu gọi kinh phí tài trợ đầu tư, hỗ trợ người chăn nuôi xây dựng hầm biogas như Bách Thuận, Hồng Lý... góp phần tích cực bảo vệ môi trường trong chăn

nuôi. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi trên địa bàn huyện ngày càng có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân chính do nhận thức, ý thức của người chăn nuôi còn hạn chế trong khi việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động chăn nuôi chưa được chú trọng. Ngoài ra, hệ thống cơ sở vật chất chăn nuôi của địa phương hiện nay như chuồng trại, ao, bể chứa chất thải chăn nuôi... có bản kém, lạc hậu; công nghệ, kỹ thuật trong chăn nuôi lạc hậu, không thể xử lý hiệu quả chất thải chăn nuôi, gây ô nhiễm môi trường. Ngoài các cơ sở chăn nuôi được quy hoạch xa khu dân cư thì còn nhiều gia trại, hộ chăn nuôi vẫn duy trì hoạt động chăn nuôi đan xen trong khu dân cư nên khó tránh khỏi tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi gây ra. Thời gian tới, huyện tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi, trong đó song song với tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các chủ cơ sở chăn nuôi, huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan như Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các địa phương tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, quyết liệt hơn để bảo vệ, giữ gìn môi trường trong sạch, bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn.

QUỖNH LƯU